

+ Dự án xây dựng công trình chăm sóc người cao tuổi và ào tạo nguồn nhân lực cho chăm sóc người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ng Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng do JICA tài trợ cùng với Trung tâm Y tế Chubu Gakuin, Nhật Bản. Dự án đã có báo cáo tiến độ triển khai tại Trung tâm Y tế quận Ng Hành Sơn đã có 01 năm kể từ tháng 06 năm 2018, hiện nay các hoạt động triển khai có thể như sau:

Các học viên của dự án đã tham gia các buổi học vào ngày thứ 2 và thứ 4 hàng tuần để học tập các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam thực hiện các chuyên ngành như liên kết, quản lý, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, kỹ thuật và kỹ thuật chăm sóc người cao tuổi cùng tham gia vào những buổi sinh hoạt của người bệnh tại khoa Lão - Trung tâm Y tế Quận Ng Hành Sơn.

Với hoạt động xây dựng sự tay nghề của nhân viên dự án và nâng cao chất lượng công việc của các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2019 sự tay nghề của nhân viên dự án đã hoàn thành, sau khi các sự tay nghề của nhân viên dự án đã hoàn thành sự lý giải về mặt chuyên môn của các chuyên gia và nhân viên tại địa phương là sự đồng thuận khi thực hiện các thủ tục tiếp theo xin cấp phép ban hành tài liệu giảng dạy về S Thông tin và Truyền thông thành phố.

Người thi, có thể tiếp cận mô hình chăm sóc người cao tuổi theo mô hình chung của Nhật Bản, dự án đã tổ chức 02 chuyến tham quan, học tập tại Nhật Bản: chuyến 1: Từ ngày 9/12/2018 đến ngày 15/12/2018 và chuyến 2: Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019. Thông qua các chuyến tham quan, học tập đã góp phần cho các thành viên ban quản lý dự án hiểu rõ thêm về mô hình chăm sóc người cao tuổi của Nhật Bản và từ đó có những nhận định tiếp tục cho công tác phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi trong thời gian tới tại quận Ng Hành Sơn nói riêng và toàn thành phố Đà Nẵng nói chung.

Ngoài ra, trên cơ sở triển khai của Dự án, vì mong muốn ảnh hưởng tác động của dự án đến cộng đồng và có thể tranh thủ thực hiện công việc của người cao tuổi tại quận Ng Hành Sơn cũng như tìm hiểu các yếu tố liên quan nhằm có giải pháp can thiệp phù hợp. Ban quản lý dự án phối hợp với Trung tâm Y tế Chubu Gakuin triển khai hoạt động đánh giá chất lượng cuộc sống người cao tuổi tại quận Ng Hành Sơn.

Qua quá trình khảo sát trên 500 người cao tuổi và người sinh sống tại quận Ng Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, kết quả ghi nhận: trong số 04 lĩnh vực đánh giá về chất lượng cuộc sống gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, mối quan hệ xã hội và môi trường thì lĩnh vực về mối quan hệ xã hội có chỉ số chất lượng cuộc sống cao nhất ($44,42 \pm 14,878/100$); lĩnh vực có chỉ số chất lượng cuộc sống thấp nhất là về sức khỏe thể chất ($36,80 \pm 18,243/100$).

Nội dung khảo sát này sẽ tiếp tục triển khai khi kết thúc dự án đánh giá hiệu quả của dự án về mặt chi phí và chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Nhìn chung, trong 01 năm triển khai dự án, hầu hết các hoạt động của dự án đã diễn ra theo tiến độ kế hoạch của dự án, người thi đã góp phần rất lớn làm tăng lòng tin của người dân và nhân viên tại khoa Lão của Trung tâm Y tế Quận Ng Hành Sơn trong thời gian triển khai dự án, sự đồng thuận của nhân viên và nhân viên tại khoa càng ngày càng tăng cao.

+ Dự án "Phát hiện sớm bệnh võng mạc ánh sáng trong cộng đồng người Việt Nam": trong 6 tháng đầu năm, ban quản lý dự án đã thành lập ban soạn thảo hoàn thành dự thảo báo cáo chuyên ngành mắt và nhi đồng. Ban soạn thảo của dự án đã phối hợp với Ban soạn thảo của Bệnh viện triển khai 02 buổi làm việc thống nhất kế hoạch công việc liên quan đến dự thảo báo cáo chuyên ngành này.

+ Dự án "Chăm sóc mắt trẻ em tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng": dự án đã triển khai tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, nhân viên đã thực hiện các thủ tục và chăm sóc mắt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn người cao tuổi tại Bệnh viện.

+ Dự án "Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may do Quy phòng chng thng vong châu Á tài trợ": nhân viên dự án của Quy phòng chng thng vong Châu Á có thông báo tiếp tục tiến độ trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, hiện sự đồng thuận của người thi đã được phê duyệt và phê duyệt dự án theo Công văn số 1392/SYT-KHTC ngày 29/5/2019 về việc nghiên cứu chuyên Quyết định phê duyệt Công trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em, dự án đã tiến hành tiếp tục công việc từ năm 2022 vì ngân sách dự kiến là 678 triệu đồng.